



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ชี้ยาก-วัดความดีน.ร.เข้ามหาวิทยาลัย รมช.ระบุลงทรานสคริปต์ยุติการประเมิน

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่น่าายอาของ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส อ.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี เสนอว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรพิจารณาจากความเก่งเพียงอย่างเดียว ควรนำเรื่องความดีเข้าพิจารณาด้วยว่า การวัดความดีวัดได้ยาก และถ้าให้มีการวัดคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและให้นำมาประกอบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดข้อครหาได้ว่าไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ เมื่อวัดแล้วเกิดการนำไปเปรียบเทียบว่าเด็กโรงเรียนนั้นมีดีมีคุณธรรมกว่าเด็กโรงเรียนนี้คงไม่ดี

"การที่มหาวิทยาลัยจะนำเรื่องเด็กดีมาเป็นองค์ประกอบการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ดี แต่กระทำได้ยากมาก และการที่จะทำให้เป็นคนดีนั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมที่ยาวนาน ไม่ใช่จะมาจัดกิจกรรมให้กิจกรรมหนึ่งแล้วจะทำให้คนๆ นั้นดี ผมเห็นว่าการที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีได้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่กำหนดให้มีวิชาคุณธรรม จริยธรรม และสอดแทรกเรื่องดังกล่าวไว้ในทุกวิชามากขึ้น ขณะที่ในมหาวิทยาลัยเมื่อรับเด็กเข้ามาจะต้องส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรมและต้องมีการกำหนดเป็นเชิงนโยบายที่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องกำหนดเรื่องคุณธรรมไว้ในหลักสูตรการเรียนด้วย" ประธาน ทปอ.กล่าว

ด้านนายวรากรณ์ สามโกเศศ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบทุกแห่งมีระบบรับนักศึกษาที่พิจารณาจากความดีอยู่แล้ว เช่น โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเอกชนก็เช่นกัน หากกำหนดให้เป็นระบบที่ชัดเจนก็เป็นความคิดที่ดี แต่จะให้ระบุพัฒนาการความดีลงในใบทรานสคริปต์ด้วย

จะลำบากในการประเมิน อย่างไรก็ตาม จะเสนอความคิดดังกล่าวต่อ ทปอ. เพื่อปรับปรุงระบบการคัดเลือก
นักศึกษาให้มีความสำคัญกับการพิจารณาความดีของนักเรียนมากขึ้น

หน้า 24